



บาท/ดอลลาร์เซาท์ เปิดที่ 32.45 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 32.30-32.50 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.45 บาท อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 32.39 แนวโน้มอ่อนค่า หลังนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงจากตัวเลขเศรษฐกิจโลกย่ำแย่ คาดกรอบวันนี้ 32.30-32.50 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ค่าเงินบาทอ่อนค่าเนื่องจากนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงจากตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่ออกมาแย่ รวมทั้งมี สัญญาณสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (Trade war) รอบใหม่ หนุนดอลลาร์และเงินเยนปรับตัวแข็งค่าขึ้น

* เยนปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดรอบ 7 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ และระดับสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ครึ่งเมื่อเทียบกับยูโร ในขณะที่เดียวกัน ดอลลาร์ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญ

* ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐแสดงถึงการสูญเสียงานมากเป็นประวัติการณ์ที่กว่า 20 ล้านตำแหน่งในเดือนเม.ย.อิงตามรายงานการจ้างงานแห่งชาติของ ADP

* รายงานของ ADP ปูทางสำหรับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ ซึ่งคาดถึงการสูญเสียงาน 22 ล้านตำแหน่ง และอัตราการว่างงานที่ 16%

* ในคืนนี้ติดตามการประชุมนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และการแถลงมติอัตราดอกเบี้ย รวมถึงติดตามจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ

* ขณะที่ค่าเงินบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดรอดูติดตามตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐ รวมถึงมาตรการปลดล็อกดาว์นของแต่ละประเทศ และสัญญาณสงครามการค้ารอบใหม่ว่าจะกลับมามากดั้นหรือคลี่คลายลง

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 100.17 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 100.09

* ช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -4,604.90 ล้านบาท

* ช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 356.71 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนเท่ากับ 32.381 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS